
athugasemd vegna rammaáætlunar
dagny indridadottir [fettibretta@yahoo.com]
Sent: 7. maí 2012 14:30

Viðtakartdi: Nefndasvið umsagnir

GóÖan dag,

Ég undirrituð geri alvariegar athugasemdir við þær tiiiögur rammaáætiunar um að setja jarðhitasvæ ði á 
Reykjanesfóikvangi í nýtingarflokk og tei að því verðmæta svæðí sé betur borgið í verndarfíokki.

Svæðið hefur upp á ótai marga möguleika að bjóða aðra en að nýta það tii virkjunar jarðvarm a og finnst mér 
ámælisvert að ekki séu kannaðar forsendur frekari nýtingarmöguleika. Öspiiit náttúra og víðerni eru af 
skornum skammti á heímsvísu og því ber okkur að vernda þá auðiind. Ekki skem m ir hversu náiæ gt nokkrum 
þéttbýliskjörnum svæðið er auk þess að aðgengi að þvi er gott. Landsiag og jarðm yndanir svæðisins eru 
einstök og ber að vernda sem siíkt frem ur en nýta til virkjunar.

V irðingarfýlist,

Dagný Indriðadóttir 
130365 3379
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